
Skólaráðsfundur 15.10.2014.  Kl. 17:00 

Mætt: Svandís Egilsdóttir, Þorsteinn Kristjánsson,  Bóas Jakobsson, Freyja Kristjánsdóttir og Jóna 

Björg Sveinsdóttir. Lilja Sigurðardóttir mætti ekki og Irina Boiko boðaði forföll.   

1. Ráðinu barst fyrirspurn um hvernig staðið sé að kosningu í skólaráð og um birtingu á 

fundargerðum ráðsins.  Farið yfir lög um kosningu í skólaráð. Grunnskólinn hafði undanþágu 

hvað þetta varðaði en lögum  var breytt árið 2008 og er það ljóst að við síðustu kosningu var 

ekki  alveg farið að lögum. Þetta nokkuð rætt í ráðinu.  Ákveðið að birta fundargerðir  við 

fyrsta tækifæri á vef skólans eða þegar búið verður að undirbúa vefsvæðið og  fara að 

breyttum lögum við kosningu í ráðið í vor fyrir næsta skólaár.  

2. Farið yfir gátlista Heilsueflandi grunnskóla.  Flokkarnir „Nærsamfélag“ og „Matarræði / 

Tannheilsa „  tekin fyrir.  

3. Næsti fundur ákveðinn 12. nóv. kl. 17:00. Þá teknir fyrir þeir þætti sem geymdir voru handa 

Jóffu úr flokkinum Matarræði/tannheilsa, óskað verður eftir hennar nærveru á þeim 

fundi.Einnig farið yfir tékklistann fyrir: „Hreyfing og öryggi“ og „Lífsleikni“.  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:26 

Jóna Björg ritaði. 


